

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 8 กุมภาพันธ์ 2554

วันนี้ (วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กฎหมาย

- เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.... .ศ.
- เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศ.พ (.. ฉบับที่)
- เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ .ศ.2539 (ฉบับที่ศ.พ (..
- เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พ... .ศ.
- เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลลัญญา อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
- เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหนองแปน อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
- เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.... .ศ.
- เรื่อง ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ .ศ.

เรื่อง ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับสารวัตรตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการชำระบัญชีบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.
....

เรื่อง ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับ

เศรษฐกิจ

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรร้องทุกข์เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำทับฟ้า ของบริษัท ท่งคำ จำกัด ตำบลเขาหลวง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

เรื่อง โครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าว
ไทย ชะอำ หัวหิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา -7
รอบ 5 ธันวาคม 2554

เรื่อง โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ 115 เครวี วงจรที่3) ไปยังเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การป้องกันการทุจริตกรณีส่วนราชการ รั่วไหลหรือหน่วยงานของรัฐ ทำ
สัญญา หรือ บริหารสัญญาเสียเปรียบเอกชน หรือตีความสัญญาเอื้อประโยชน์แก่
เอกชน ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก

เรื่อง ผลกระทบจากโครงการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัท ผลิต
ไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ที่มีต่อการไฟฟ้านครหลวง

เรื่อง แหล่งเงินสนับสนุนแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2554

เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการดำเนินการในโครงการปรับ
โครงสร้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี ของ ธ.ส.ก.

เรื่อง บริษัท ขนส่ง จำกัด ขอความเห็นชอบการปรับค่าห้องและค่าอาหารในการเข้า
รับการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน

เรื่อง ความคืบหน้ามาตรการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตปัญหาการเมือง
ภายในประเทศ การขอยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ :

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพประจำไตรมาส 4 ปี 2552

เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด

เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาการขาดแคลนผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบ

สังคม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ การจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย การดำเนินการศึกษาการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ และโครงการระบบโทรมาตร (โครงการเครือข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ)

ต่างประเทศ

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทยในเรื่อง WHO Pre-qualification Scheme และแผนองค์รวมของการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการวิจัย พัฒนาและการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่

เรื่อง กรอบการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงด้านการขนส่งทางบก ระหว่างไทย-ลาว-จีน

เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทยพม่า-

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำและลงนามในร่าง ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ

เรื่อง รายงานผลการลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านดาดทอง สาธารณรัฐ (บ้านน้ำสั่ง และเมืองสังข์ทอง - ประชาธิปไตยประชาชนลาว

เรื่อง รายงานผลการตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

การศึกษา

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .ศ.พ (.พสวท)2555 - 2559

เรื่อง ที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล

เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยหนาว ภัยแล้ง และเหตุการณ์การปะทะกันตามแนวชายแดน
ด้านจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 ครั้งที่ 5

แต่งตั้ง

เรื่อง แต่งตั้ง

การปรับเปลี่ยนกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ในคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลงใน
ประเทศไทย

การเสนอขอปรับปรุงองค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับองค์การยูเนสโกและซีมีโอ

การปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการชาติการเขตแดนร่วมไทยฝ่าย) กัมพูชา-
(ไทย

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิ (นักบริหาร ระดับสูง)
และเสรีภาพ

แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ

กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีก
ครั้งหนึ่ง

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พและร่างตารางศ. ที่แนบท้าย ร่างระเบียบนี้ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว .พ. ดำเนินการต่อไปได้

เห็นชอบในหลักการให้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และ เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ .ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรหรือสิทธิการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ซึ่งเป็นสิทธิการลาที่กำหนดเพิ่มเติมใหม่ตามร่างระเบียบนี้ และเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปดำเนินการ แล้ว นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

กำหนดให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ .ศ.2535 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ ฉบับที่)2) พ .ศ.2539 และระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ ฉบับที่)3) พ .ศ.2542 (ร่างข้อ 3)

กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบและมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามระเบียบนี้ ร่างข้อ)4)

กำหนดนิยามคำว่า ให้หมายความรวมถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี "ปลัดกระทรวง" ปลัดทบวง รองปลัดกระทรวง ผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และปลัดกรุงเทพมหานครด้วย

"หัวหน้าส่วนราชการหมายความว่า อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการ ที่ "เเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีฐานะเป็นอธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด และให้หมายความรวมถึง ผู้อำนวยการสำนักในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีด้วย ร่างข้อ)5)

กำหนดให้ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น ร่างข้อ)6)

กำหนดให้ส่วนราชการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลาและยกเลิก วันลา สำหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัว ร่างข้อ)12)

กำหนดให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่ง ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ ร่างข้อ) 19)

เพิ่มจำนวนวันลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งให้แก่ข้าราชการที่ไปประจำการในต่างประเทศในเมืองที่กำลังพัฒนา อีก 5 วันทำการ และเพิ่มจำนวนวันลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งให้แก่ข้าราชการที่ไปประจำการในต่างประเทศในเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลาง เมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ อีก 10 วันทำการ ร่างข้อ)25)

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ร่างข้อ)34- ร่างข้อ 39)

เพิ่มสิทธิการลงไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ร่างข้อ)43)

2. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ โดยเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ในปัจจุบัน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการดำเนินงานด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2550 และ ฉบับที่)2) พ.ศ.2552	ร่างระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ดำเนินงานด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศ.พ (.. ฉบับที่)
ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการนโยบาย" การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย "แห่งชาติ	ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการนโยบาย" การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ประกอบด้วย "แห่งชาติ
(1) นายกรัฐมนตรีหรือรอง นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ	- เหมือนเดิม-
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน กรรมการ	(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน กรรมการคนที่ 1 และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศ เป็น รองประธาน กรรมการคนที่ 2
(3) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ปลัดกระทรวง สาธารณสุข ปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม และเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(3) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดสำนักนายก รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวง พลังงาน ปลัดกระทรวง พาณิชย์ ปลัดกระทรวง มหาดไทย ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ปลัดกระทรวง

	<p>ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข ปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม ปลัด กรุงเทพมหานคร และ เลขาธิการคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ</p>
<p>(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน กฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้าน สิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และด้านพลังงาน หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่ น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน</p>	<p>- เหมือนเดิม-</p>
<p>ให้ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและ เลขานุการ และให้เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ</p>	<p>ให้ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและ เลขานุการ และให้เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1 และ ผู้อำนวยการองค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก เป็น (องค์การมหาชน) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่2 (ร่างข้อ 3)</p>

3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

ข้อเท็จจริง

สำนักงานอัยการสูงสุด(อส.) เสนอว่า อส. เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 255 บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาและพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้ อส. เป็นหน่วยธุรการขององค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว ดังนั้น อส. จึงมิได้มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ทำให้ อส. พ้นจากสถานภาพการเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ไปเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง รวมถึงบุคลากรของ อส. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฤษฎีกากอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ข้อเท็จจริง

กระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์ "โคกหนองปลาชิว" ในท้องที่ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นที่เลี้ยงสัตว์ เนื้อที่ประมาณ 6,710 ไร่ ซึ่ง

ทางราชการได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ พช 1241 เนื้อที่ประมาณ 888 ไร่ 39 ตารางวา ปัจจุบันพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นชอบให้ถอนสภาพที่ดินได้ และที่ดินดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะถอนสภาพได้ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบแล้วไม่มีข้อขัดข้องทางด้านผังเมือง และกรมการปกครองได้ตรวจสอบชื่อตำบล อำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ดินถูกต้องแล้ว จึงสมควรถอนสภาพที่ดินดังกล่าวจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันบางส่วน เนื้อที่ประมาณ 888 ไร่ 39 ตารางวา เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์ใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการอำเภอหล่มเก่า

5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบล ัญญา อำเภออมลลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง ใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลัญญา อำเภออมลลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

ข้อเท็จจริง

กระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง "โนนอีโกม" ในท้องที่ตำบลัญญา อำเภออมลลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้เป็นสถานที่ประกอบ กิจกรรมทางศาสนา และเป็นสถานที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์ประจําหมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของราษฎรในหมู่บ้านและ ทางราชการได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ กส 0048 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ปัจจุบันพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินดังกล่าวแล้วบางส่วน ซึ่งสภาเทศบาลตำบลัญญา อำเภออมลลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการใช้ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์เห็นชอบให้ถอนสภาพที่ดินได้ และที่ดินดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ถอนสภาพได้ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประกอบกับกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบแล้วไม่มีข้อขัดข้องทางด้านผังเมืองและกรมการปกครองได้ตรวจสอบชื่อตำบล อำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ดินถูกต้องแล้ว จึงสมควรถอนสภาพที่ดินดังกล่าวจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันบางส่วน เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา เพื่อบอหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ

6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหนองแปน อำเภออมลาลัย จังหวัด กาศ์สินธุ์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ พลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหนองแปน อำเภออมลาลัย จังหวัดกาศ์สินธุ์ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

ข้อเท็จจริง

กระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง "หนองสระพัง" ในท้องที่ตำบลหนองแปน อำเภออมลาลัย จังหวัดกาศ์สินธุ์ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเป็นที่จับสัตว์น้ำและใช้น้ำในการเลี้ยงสัตว์ และทางราชการได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 12118 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 61 ไร่ 02 ตารางวา ปัจจุบันพลเมืองได้เล็กใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินดังกล่าวแล้วบางส่วน ซึ่งสภาเทศบาลตำบลหนองแปน อำเภออมลาลัย จังหวัด กาศ์สินธุ์ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการใช้ที่ดินจังหวัดกาศ์สินธุ์เห็นชอบให้ กอนสภาพที่ดินได้ และที่ดินอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะกอนสภาพได้ ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบแล้วไม่มีข้อขัดข้อง และกรมการปกครองได้ตรวจสอบชื่อตำบล อำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ดิน ถูกต้องแล้ว จึงสมควร กอนสภาพที่ดินดังกล่าวจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 82 ตารางวา เพื่อบอบหมายให้ การประปาส่วนภูมิภาคใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ

7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบล ประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ พลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ข้อเท็จจริง

กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้รายงานฯ ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง "หนองแขงชั้นสาธารณประโยชน์" ในท้องที่ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้เป็นที่เก็บกักน้ำสำหรับประชาชนและสัตว์ใช้อุปโภคบริโภคและทางราชการได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ บร 3292 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 25 ไร่ 1 งาน 66.5 ตารางวา ปัจจุบันพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินดังกล่าวแล้ว ซึ่ง เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐ จังหวัดบุรีรัมย์เห็นชอบให้ออนสภาพที่ดินได้ และที่ดินดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะถอนสภาพได้ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องด้านผังเมือง และกรมการปกครองได้ตรวจชื่อตำบลและอำเภอซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ดินถูกต้องแล้ว จึงสมควรถอนสภาพที่ดินดังกล่าวจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันบางส่วน เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ เพื่อให้เทศบาลตำบลประโคนชัยใช้เป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไป

ข้อเท็จจริง

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอตามรายงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในท้องที่ตำบลท่านางงาม และตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตาม หลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กำหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นคำร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่าไม่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้อง ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 และให้ดำเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อไป

9. เรื่อง ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับ
สารวัตรตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการ
ต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

กำหนดให้ยกเลิกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 73 (พ .ศ.2524) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 (ร่างข้อ 1)

กำหนดลักษณะ ชนิด ประเภทของเครื่องแบบสารวัตรและการแต่งเครื่องแบบสารวัตร
ตามกฎหมายว่าด้วย โรคระบาดสัตว์ ดังนี้

2.1 เครื่องแบบสารวัตร ปรับแก้ให้เป็นเครื่องแบบสีดำและเครื่องแบบ
ภาคสนาม หมวกทรงอ่อนมีกะบังสีดำและหมวกทรงอ่อนสีฟ้า เสื้อคอพับสี
ดำ และเสื้อคอแบะแขนยาวปลายเอวสีน้ำเงินดำ กางเกงขายาวสีดำ
กระโปรง สีดำและกางเกงขายาวแบบปฏิบัติงานสีน้ำเงินดำ เข็มขัดด้ายถัก
หรือในลอนสีดำ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ และรองเท้าครึ่งน่องหนังสีดำชนิด
ผูกเชือกหรือมีซิป (ร่างหมวด)1 และหมวด 2)

2.2 อินทราฐและเครื่องหมาย อินทราฐมีลักษณะเป็นอินทราฐแข็งทำด้วย
สีกหลาดสีดำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายตัดมุม สำหรับสารวัตรชายให้มี
ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร สำหรับสารวัตรหญิงให้มี
ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 11 เซนติเมตร ปลายอินทราฐมีรูปพระพิรุณ
ทรงนาคนาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ทำด้วยโลหะสีทอง ถัด
ลงมาเป็นตัวอักษรภาษาไทย ขนาดความสูง "กปศ"1 เซนติเมตร ทำด้วย
โลหะสีทอง โดยกำหนดให้มีเครื่องหมายบนอินทราฐ แสดงระดับชั้นของ
สารวัตรโดยแบ่งออกเป็น 4 ชั้น (ร่างหมวด)3)

เพิ่มให้สารวัตรประดับเครื่องหมายหรือเข็มแสดงความสามารถหรือวิทยฐานะได้ (ร่าง)
หมวด4)

แก้ไขเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทราฐในบัญชีท้ายโดยแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ดังนี้

- (1) ชั้นที่ 1 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- (2) ชั้นที่ 2 ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ
- (3) ชั้นที่ 3 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและ
ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น

- (4) ชั้น 4 ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง

10. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการชำระบัญชีบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการชำระบัญชีบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่าง

กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งคณะกรรมการชำระบัญชี บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ให้แล้วเสร็จใน .เพื่อดำเนินการชำระบัญชี บสท (.บสท) เวลาไม่ช้ากว่าปีที่สองนับตั้งแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ใช้บังคับ และให้มีอำนาจหน้าที่ว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการชำระบัญชี ตลอดจนติดตาม ทวงถาม รวบรวม และ รับเงิน เอกสาร ทรัพย์สิน หรือสิ่งของใด ๆ ที่ บสท ร่างมาตรา) มีสิทธิได้รับจากบุคคลอื่น ฯลฯ .4 ร่างมาตรา 9 และ ร่างมาตรา 12)

เมื่อเสร็จการชำระบัญชีแล้วให้คณะกรรมการชำระบัญชีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- 2.1 เสนอรายงานการชำระบัญชีภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่เสร็จการชำระบัญชีต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือว่าวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชี
- 2.2 ให้โอนทรัพย์สินที่คงเหลือให้แก่กระทรวงการคลังภายในหกสิบวันนับแต่วันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชี
- 2.3 มอบสมุด บัญชี และเอกสารทั้งหมดของ บสทให้แก่กระทรวงการคลัง . ภายในสิบสี่วันนับแต่ วันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชีและให้ (ร่างมาตรา) กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้สิบปีนับแต่วันดังกล่าว20)

11. เรื่อง ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับ ตามที่ราชบัณฑิตยสถานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ข้อเท็จจริง

ราชบัณฑิตยสถาน (รช.) รายงานว่า

โดยที่ รช. เป็นสถาบันหลักทางภาษา การกิจหนึ่งคือ กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ . เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ซึ่งเมื่อได้พิจารณาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน รัสเซีย ญี่ปุ่น อาหรับ และมลายู ซึ่งได้ประกาศใช้เป็นมาตรฐานไปแล้วตั้งแต่ปี 2535 แล้วเห็นว่า หลังจากที่ใช้หลักเกณฑ์นี้ ก็ได้รับการท้วงติงและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมปัญหาบางประการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ขึ้นเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่าง ๆ ที่ได้จัดทำไว้แล้ว

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ดังกล่าวแล้วตามประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553

เพื่อให้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับที่จัดทำขึ้น ใช้เป็นมาตรฐานของทางราชการ จึงได้เสนอ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับมาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างประกาศ

ยกเลิกเฉพาะหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับที่แนบท้ายประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน รัสเซีย ญี่ปุ่น อาหรับ และมลายู ลงวันที่ 5 มีนาคม 2535 และให้ใช้ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 แนบท้ายร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้แทน

เศรษฐกิจ

12. เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรร้องทุกข์เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำทับฟ้า ของบริษัท ทุงคำ จำกัด ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรร้องทุกข์เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำทับฟ้า ของบริษัท ทุงคำ จำกัด ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ชะลอการขยายพื้นที่ใหม่หรือการขอประทานบัตร (.อก) ของบริษัท ทุงคำ จำกัด แปลงที่104/2538 และแปลงอื่น ๆ ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ข้อสรุปของสาเหตุการเกิดสารปนเปื้อน ผลการประเมินความคุ้มค่าของฐานทรัพยากรธรรมชาติและค่าภาคหลวงแร่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และผลการประเมินผลด้านสุขภาพหรือ HIA

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และ ออสังการให้หน่วยงานในสังกัดให้ .ความร่วมมือกับจังหวัดเลยในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณเหมืองดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและให้มีความถี่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตรวจและกำกับการทำเหมืองของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมถึงเสียงและกลิ่นที่รบกวนในช่วงเวลากลางคืน การตรวจกระบวนการทำเหมืองให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อป้องกันการซึมของสารไซยาไนด์ รวมทั้งการเพิ่มความถี่ในการเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำให้มากยิ่งขึ้น และควรเปลี่ยนจุดตรวจ คุณภาพของน้ำอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ราษฎร

ให้จังหวัดเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางในการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึง ขั้นตอนในการเกิดสารปนเปื้อนในพื้นที่ดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการเปิดทำการเหมืองของบริษัทฯ เมื่อปี พ .ศ. 2549 นั้น ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปตรวจสอบด้วยว่าผู้ประกอบการได้มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประกอบการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหรือไม่

13. เรื่อง โครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย ชะอำ - หัวหิน เมืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้

เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย ชะอำ หัวหิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ - เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยให้หน่วยงานและส่วนราชการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ

เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ โดยมี นายดิศธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 2.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ
- 2.2 จัดทำแผนแม่บทการดำเนินโครงการและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 2.3 เสนอโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่โครงการที่เกินอำนาจหน้าที่ และขีดความสามารถที่ท้องถิ่นจะสนับสนุนและดำเนินการได้ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 2.4 กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท ตลอดจนให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินแผนงานกิจกรรม หรือโครงการตามแผนแม่บท และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
- 2.5 ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนแม่บท
- 2.6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

เห็นชอบขอพระราชทานชื่อเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันตกของอ่าวไทย ชะอำหัวหิน -

วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่

เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองที่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้ เป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าเที่ยวที่ให้
คุณค่าแก่ชีวิต ทั้งผู้ที่อยู่และ ผู้ที่มาเยือน

เพื่อเป็นแบบอย่างการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุลและสามารถกำหนดทิศ
ทางการพัฒนารองรับความเจริญเติบโตของพื้นที่ในทุกมิติได้อย่างเหมาะสม

พื้นที่ในการดำเนินโครงการ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า การพัฒนาให้ชะอำ-หัวหินเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนโดยคำนึงถึงความ สมดุลทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึง
ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าเที่ยว และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยส่งเสริมให้พื้นที่
โครงการนี้ได้รับการพัฒนาอย่างมี ทิศทาง และมีกรอบการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อการ
เป็นเมืองที่ให้คุณค่าแก่ชีวิต ทั้งของผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่มาเยือน

14. เรื่อง โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสม มุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด (.กฟภ) ำเนินโครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ
115 เควี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวงเงินลงทุนรวม
3,994 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ในประเทศ วงเงิน 2,994 ล้านบาท และ เงินรายได้
ของ กฟภ วงเงิน .1,000 ล้านบาท และเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ วงเงิน
2,994 ล้านบาท

ผอ.นพ.การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 เรื่อง แผน
แม่บทการจัดการประการังของประเทศไทย ในการดำเนินโครงการก่อสร้างสายส่ง
เคเบิลใต้น้ำ 115 เควี (วงจรที่)3) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ การดำเนินการให้หลีกเลี่ยงแนวปะการังและให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค) ได้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานไปดำเนินการด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานว่า

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา
กระแสไฟฟ้าขัดข้องของระบบจ่ายไฟที่ตำบลเกาะเต่า อำเภอพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งในแผนงานระยะยาว มีโครงการเร่งรัดการเสริมประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าไปยัง
เกาะสมุย ซึ่งเป็นต้นทางการจ่ายไฟฟ้าของเกาะเต่า โดยการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ
115 เควี (วงจรที่ 3) จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม ถึงสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 (บ้าน
แม่่น้ำ) เพื่อรองรับโหลดที่จะเพิ่มขึ้นของทั้งเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า

กพท. ได้จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ
115 เควี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสร็จเรียบร้อย และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ กพท. แล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 และ มท. ให้ความ
เห็นชอบโครงการฯ พร้อมทั้งได้นำเสนอโครงการดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาโครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี (วงจรที่
3) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระยะเวลาดำเนินการ ปี 2553-2556 ปริมาณ
งานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี จำนวน 1 วงจร ระยะทางประมาณ 54 วงจร-
กิโลเมตร พร้อมก่อสร้าง 115 เควี Switching Station 1 แห่ง แบบ GIS Double Bus

15. เรื่อง การป้องกันการทุจริตกรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ รัฐ ทำสัญญา หรือบริหารสัญญาเสียเปรียบเอกชน หรือตีความสัญญาเอื้อ ประโยชน์แก่เอกชน ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนสูงมาก

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง การป้องกันการทุจริตกรณีส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทำสัญญา หรือบริหารสัญญาเสียเปรียบเอกชน หรือ
ตีความสัญญาเอื้อประโยชน์แก่เอกชน ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงิน

จำนวนมาก ตามที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง รับเรื่องนี้ไปหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำสัญญา แก้ไขสัญญา หรือบริหาร สัญญาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จะทำกับเอกชน ตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยให้นำข้อ กกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น) มาประกอบการพิจารณาด้วยและให้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีต่อไป

16. เรื่อง ผลกระทบจากโครงการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ที่มีต่อการ ไฟฟ้านครหลวง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามความเห็นกระทรวงการคลังที่เห็นว่า การดำเนินโครงการ ลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด ในครั้งนี้ยังไม่ทำให้การไฟฟ้านครหลวงเกิดค่าเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยการ ไฟฟ้านคร หลวงจะได้รับผลกระทบก็ต่อเมื่อมีการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 แล้ว เสร็จ ซึ่งก็จะทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขุดเซย ความเสียหายใดๆ ให้แก่การไฟฟ้านครหลวงในขณะนี้ และเมื่อมีการก่อสร้างท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ มอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาค่าเสียโอกาสของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่ง ประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เกิดผลกระทบจากการก่อสร้างท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

17. เรื่อง แหล่งเงินสนับสนุนแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมสังคม แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้นำเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) ส่วนที่เหลือจาก การดำเนินโครงการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 425 ล้านบาท โดยให้ สสค. นำไปใช้เพื่อดำเนินโครงการก่อน ทั้งนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายและมีรายได้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็ให้ สสค. นำรายได้มาชดเชยคืนให้แก่กระทรวงการคลังในโอกาสแรกต่อไป ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอในทางเลือกที่ 2 โดยต้องจัดสรรผ่านกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินงานต้องอยู่ภายในกรอบวัตถุประสงค์ของกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน ให้กับกองทุน เงินทุนหมุนเวียน และหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกู้ SAL อย่างเคร่งครัดด้วย ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

18. เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการดำเนินการในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี ของ ธ.ก.ส.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อความของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 (เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทาง ดำเนินการในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ คณะรัฐมนตรีของ ธ ตามข้อ (.ส.ก.3.3.1 ของหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค .1006/1904 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554

เห็นชอบในหลักการให้เกษตรกรทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวนประมาณ 80,000 ราย กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่อาจจะเป็นหรือไม่ เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน ประมาณ 350,000 ราย และกลุ่มที่ 3 เกษตรกรลูกหนี้สถาบันการเงินอื่น สหกรณ์ ฯ และนิติบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกำหนด จำนวน ประมาณ 80,000 ราย ที่เสียชีวิต พิกัดหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบ อาชีพได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้จำหน่ายหนี้เงินกู้ออกจากบัญชีเป็นหนี้ สูญ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาใน รายละเอียดต่าง ๆ ร่วมกับสำนักงบประมาณและธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรเกี่ยวกับวงเงินค่าใช้จ่ายและการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ)Public Service Account :PSA) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วให้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

19. เรื่อง บริษัท ขนส่ง จำกัด ขอความเห็นชอบการปรับค่าห้องและค่าอาหารในการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้บริษัท ขนส่ง จำกัด ปรับค่าห้องและค่าอาหารในการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน จากเดิมเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน วันละ 800 บาท เป็นเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 1,200 บาท ตามมติคณะกรรมการแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ โดยให้ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงคมนาคม (คค.) รายงานตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ขนส่ง จำกัด ว่า

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ขนส่ง จำกัด เสนอขอให้บริษัท ขนส่ง จำกัด ปรับ
ค่าห้องพักรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและบุคคลในครอบครัว เป็นไม่เกินวันละ
1,200 บาท สำหรับพนักงาน และไม่เกินวันละ 1,000 บาท สำหรับบุคคลใน
ครอบครัว เนื่องจากเห็นว่าเป็นอัตราที่กำหนดไว้นานแล้ว และเมื่อเทียบกับ
รัฐวิสาหกิจอื่นแล้วมีอัตราที่ต่ำกว่า เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กำหนด
อัตราค่าห้องพักรักษาพยาบาลของพนักงานให้เบิกได้ วันละ 1,200 บาท และ
ครอบครัวของพนักงาน ให้เบิกได้วันละ 1,000 บาท เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2553 มีมติเห็นชอบให้บริษัท ขนส่ง จำกัด ปรับค่าห้องพักรักษา
พยาบาลสำหรับพนักงาน เป็นวันละ 1,200 บาท ส่วนบุคคลในครอบครัวคง
ใช้อัตราเดิมวันละ 600 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐวิสาหกิจอื่น กอปรกับ
ปัจจุบันค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงขึ้น

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2553 พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอปรับค่าห้องและค่าอาหารใน
การเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานบริษัท ขนส่ง จำกัด จาก ให้เบิกได้
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ 800 บาท เป็น ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวัน
ละ 1,200 บาท เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน ประกอบกับเป็น
อัตราที่ไม่เกินกรอบที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และคณะรัฐมนตรี
เคยให้ความเห็นชอบในกรณีของรัฐวิสาหกิจอื่นไปแล้ว เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จำกัด การประปานครหลวง การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 เป็นต้น จึงมีมติเห็นชอบให้บริษัท ขนส่ง จำกัด ปรับค่าห้องและค่าอาหารในการ
เข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน จาก ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
วันละ 800 บาท เป็น ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ 1,200 บาท ตามที่
บริษัทขนส่ง จำกัด เสนอ

การปรับค่าห้องและค่าอาหารในการเข้ารับการรักษาพยาบาลของ บริษัท ขนส่ง
 จำกัด ดังกล่าว เป็นการ ปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่
 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน
 รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ
 คณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการได้

20. เรื่อง ความคืบหน้ามาตรการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวและการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตปัญหาการเมืองภายในประเทศ : การขอยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เสนอความคืบหน้ามาตรการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวและการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตปัญหาการเมืองภายในประเทศ : การขอยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ ดังนี้

สาระสำคัญของเรื่อง

คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีหนังสือรายงานความคืบหน้าตามมติคณะรัฐมนตรี (14 กันยายน 2553) สรุปได้ว่า ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครั้งที่ 35/2553 ครั้งที่ (109) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ได้พิจารณาการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในมาตรการดังกล่าว และได้มีมติเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ถูกเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำและผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง สำหรับสถานประกอบการที่มีสถานที่ตั้งบริเวณที่มีการชุมนุมทางการเมืองและเกิดการจลาจลในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย

คลองเตย ย่านถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย

สี่แยกราชประสงค์ แนวถนนพระรามที่ 1 ถนนเพลินจิต ถนนราชดำริ และ

บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แขวงพญาไท

จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย โดยให้การไฟฟ้านครหลวงรับภาระในส่วนต่างของค่าไฟฟ้าตามการใช้จริง กับค่าไฟฟ้าขั้นต่ำดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,633,023 บาท

21. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพประจำปี 2552

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพประจำปี 2552 และรายงานประจำปี 2552 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ที่ผ่านการตรวจสอบ

จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แล้ว ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงาน ว่า บสท. ได้เสนอผลการดำเนินงานในการ
บริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพประจำไตรมาส 4 ปี 2552 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2552 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้

การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ

บสท. บริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น .15,204 ราย มี
มูลค่าทางบัญชีรวม 775,025 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- 1.1 สินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่บริหารจัดการจนได้ข้อยุติโดยการปรับโครงสร้าง
หนี้หรือฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลายกลาง จำนวน 6,857 ราย มีมูลค่าทาง
บัญชี 399,553 ล้านบาท
- 1.2 สินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่ได้ข้อยุติโดยการบังคับหลักประกันหรือพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด จำนวน 8,346 ราย มีมูลค่าทางบัญชี 375,051 ล้านบาท
- 1.3 สินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่ตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญมีจำนวน 1 ราย มูลค่าทาง
บัญชี 421 ล้านบาท

การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Asset : NPA)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บสท.ได้รับโอนทรัพย์สินรอการขายด้วยมูลค่าดี .
โอนชำระหนี้และรับโอนตามมาตรา 76 รวมทั้งสิ้น 132,047 ล้านบาท
แบ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 109,832 ล้านบาท และสังหาริมทรัพย์
มูลค่า 22,215 ล้านบาท

ความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนงานเตรียมการเพื่อเลิกดำเนินกิจการโดยยุบ
เลิก บสท.เมื่อสิ้นปีที่สิบ .

3.1 ประมาณการตัวเลขประมาณการสินทรัพย์ หนี้สิน กำไร ของ (ขาดทุน)
ณ สิ้นปีที่สิบ .บสท.

3.2 ความคืบหน้าในการเจรจาโอนขายสินทรัพย์คงเหลือของ บสท.

3.2.1 ความเห็นของสถาบันผู้โอนเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์คงเหลือ
ของ บสท.จากสถาบัน ผู้โ .อนเดิมทั้ง 23 สถาบัน ได้ข้อยุติว่า

สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ
การโอนขายสินทรัพย์คงเหลือของ บสท.

3.2.2 แนวทางการบริหารจัดการสินทรัพย์คงเหลือของ บสท.เพื่อการ . และกรอบระยะเวลาการดำเนินการ .ยบเลิก บสท

- 1) การดำเนินการเพื่อเตรียมขายสินทรัพย์คงเหลือประเภทสิทธิ
เรียกร้อง
- 2) การบริหารจัดการลูกหนี้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการปรับ
โครงสร้างหนี้
- 3) การบริหารจัดการและการจัดจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

3.2.3 การเตรียมการด้านเอกสาร

3.2.4 การเตรียมการด้านบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องใช้สำนักงาน และสัญญาว่าจ้างบริการเก็บรักษาเอกสาร

3.2.5 การดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ แผนงานเพื่อเตรียมการยบเลิก บสท.

หน่วย : ล้านบาท

การบริหารจัดการ สินทรัพย์	ประมาณการ ปี 2552	ผลการ ดำเนินงาน ม.ค.๕-ค.52	ประมาณการ สินทรัพย์ หนี้สิน คงเหลือ ณ 30 มิ.ย.54
การชำระเงินตามแผน ปรับโครงสร้างหนี้	11,640	16,309	29,200
การจำหน่ายทรัพย์สิน รอการขาย)NPA)	6,000	11,190	114,112
การไถ่ถอนตัวสัญญา ใช้เงิน	15,100	21,690	57,683

การดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของ บสท.

- 4.1 ความคืบหน้าโครงการสมาชิกนักขาย ณ วันที่ :31 ธันวาคม 2552 มีผู้ที่สนใจทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งสิ้น 1,357 ราย ผู้ร่วมโครงการสามารถขายสินทรัพย์รอการขายและทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2552 จำนวน 394 ล้านบาท
- 4.2 บสทจัดกิจกรรม .รรมขาย NPA สานต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ประสานความร่วมมือกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ในการนำ .บสท : ที่ดินกว่า 26 ไร่ มูลค่า 260 ล้านบาท จำหน่ายให้กับเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อนำไปใช้เป็นสถานที่จอดพาหนะที่ใช้ในการให้บริการชุมชนและสังคม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการนำทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
- 4.3 บสทจัดงานมหกรรม ลงทุนอย่างฉลาด สร้างโอกาสสู่ความมั่นคงกับ . เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินของ : ทรัพย์สิน บสท ให้เป็นที่รู้จักต่อ .อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ บสท .บสท กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
- 4.4 บสท จัดกิจกรรม .Road Show สำหรับนักลงทุนทั่วไปตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยการจำหน่ายทรัพย์สินทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการขยาย : และเพื่อให้ .ขอบเขตการรับรู้ในการขายทรัพย์สินรอการขายของ บสท ้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มลูกค้ารายใหญ่
- 4.5 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้มี :) การพัฒนาระบบงานรับชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ RB II) เพื่อให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการทำงานและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บสท โดยกำหนดเป็นแผนการพัฒนาปรับปรุง . ระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องสัมพันธ์กันตามแผนการดำเนินงานด้าน IT

อุปสรรคในการดำเนินงานของ บสท.

- 5.1 ปัจจัยความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง เป็นวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างรุนแรง
- 5.2 การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) 2009 ทำให้การท่องเที่ยวที่ยังอยู่ในภาวะหดตัวจากผลกระทบของเศรษฐกิจที่ถดถอย

5.3 ธนาคารพาณิชย์มีความเข้มงวดและระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้ลูกหนี้ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินกิจการยากขึ้น

5.4 ข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายต่าง ๆ

ผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับของ บสท.

6.1 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดในการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

บสท จะดำเนินกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกที่สำคัญในปี .2553 อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการขายทรัพย์สินและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในงานมหกรรม ".ลงทุนอย่างฉลาด สร้างโอกาสสู่ความมั่นคงกับทรัพย์สิน บสท" การจัดงานมหกรรมใหญ่ในไตรมาสที่1 และไตรมาสที่ 2 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินของ บสท เป็นต้น .

6.2 การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการยุบเลิก บสท.

ในปี 2552 บสท ดำเนินงานตามแผนงานเพื่อการยุบเลิก โดยเมื่อวันที่ .25 มีนาคม 2552 กระทรวงการคลังประกาศให้ บสทเป็นสถาบันการเงินตาม . มาตรา3 (3) แห่งพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ พ .ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การเตรียมการยุบเลิก บสทเป็นไปตาม . มาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป บสทจึงประกาศให้มีการสอบราคาจัดจ้าง . ที่ปรึกษาในการจัดกองสินทรัพย์คงเหลือประเภทสิทธิเรียกร้อง เพื่อประมูลขายที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเงิน เพื่อให้การดำเนินการ . มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งนี้ บสท .ของ บสท กำหนดให้ที่ปรึกษาเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

สดง แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ .เห็นว่างบการเงินของ บสท .31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสำหรับรายรับ (เฉพาะทุนประเดิม) หรือรายจ่ายสุทธิรอปันส่วนไปยังทรัพย์สินรับโอน และกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ บสทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม . เกณฑ์การจัดทำงบการเงินที่กำหนด

22. เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 4 และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครัง
ที่ 1 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า

เนื่องจากวันที่ 13 สิงหาคม 2553 เป็นวันหยุดพิเศษ จึงเลื่อนการไถ่ถอนพันธบัตร
รัฐบาลที่ครบกำหนดในวันดังกล่าวเป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2553 โดยมีพันธบัตร
รัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการ
เงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่
สอง พ .ศ.2545 (FIDF 3) ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 54,731.02 ล้านบาท
แบ่งเป็น)1) พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ .ศ.2547 ครั้งที่ 4
จำนวน 30,000.00 ล้านบาท และ)2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
.ศ.ในปี งบประมาณ พ (ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง .ก.ร.พ)
2550 ครั้งที่ 1 จำนวน 24,731.02 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้ดำเนินการ
ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 54,731.02 ล้านบาท โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.1 การชำระคืนเงินพันธบัตรรัฐบาลฯ ที่ครบกำหนดในวันที่ 16 สิงหาคม
2553 จำนวน 54,731.02 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.1.1 ประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ .ก.ร.พ)
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง .ศ.ในปีงบประมาณ พ (2553
ครั้งที่ 1 (LB236A) อายุ 12.8 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.625
ต่อปี จำนวน 8,000.00 ล้านบาท โดยมีการประมูลในวันที่ 10
สิงหาคม 2553

1.1.2 กู้เงินระยะยาวโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุ 5 ปี จำนวน 6,731.02
ล้านบาท จากธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
BIBOR ลบ Spread ร้อยละ 0.055 และ 0.085 ต่อปี

1.1.3 กู้เงินระยะสั้น อายุเงินกู้ไม่เกิน 5 เดือน จำนวน 32,430.00 ล้าน
บาท จากสถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด
) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)มหาชนธนาคารกรุงเทพ (4
อัตรา (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด
ดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 1.690 - 1.820 ต่อปี

1.1.4 ทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่เปิดไว้ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย จำนวน 7,570.00 ล้านบาท

1.2 การชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลังที่เปิดไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวนรวม
40,000.00 ล้านบาท ดำเนินการโดยการประมุขพันธุบัตรรัฐบาลเพื่อการ
ปรับโครงสร้างหนี้ (ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง .ก.ร.พ)
.ศ.ในปีงบประมาณ พ2553 ครั้งที่ 1 (LB236A) อายุ 12.8 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.625 ต่อปี จำนวนรวม 16,000.00 ล้านบาท โดยมีการ
ประมุขในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 จำนวน 8,000.00 ล้านบาท และวันที่ 8
ธันวาคม 2553 จำนวน 8,000.00 ล้านบาท และประมุขพันธุบัตรรัฐบาล
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการ .ก.ร.พ)ฟื้นฟู ระยะ
ที่สอง .ศ.ในปีงบประมาณ พ (2553 ครั้งที่ 2 (LB170A) อายุ 7.1 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี จำนวนรวม 24,000.00 ล้านบาท โดยมีการ
ประมุขในวันที่ 8 กันยายน 2553 จำนวน 12,000.00 ล้านบาท และวันที่
10 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 12,000.00 ล้านบาท เพื่อทยอยชำระคืน
เงินกู้ระยะสั้น และเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่เปิด
ไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว รวมจำนวน 40,000 ล้านบาท ซึ่ง
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการประมุขพันธุบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้ (ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกา .ก.ร.พ)รฟื้นฟู ระยะที่สองใน (
.ศ.ปีงบประมาณ พ2553 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2553

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำประกาศกระทรวงการคลัง 5 ฉบับ ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ได้แก่

- 2.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้าง
หนี้ ในปีงบประมาณ พ .ศ.2553 ครั้งที่ 3
- 2.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดย
ตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ .ศ.2553 ครั้งที่ 3
- 2.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจำหน่ายพันธุบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้ ใน (ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง .ก.ร.พ)
.ศ.ปีงบประมาณ พ2553 ครั้งที่ 1
- 2.4 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
ไทยเป็นเจ้าหน้าที่นาย

ทะเบียนของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ช่วยเหลือ .ก.ร.พ)
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง .ศ.ในปีงบประมาณ พ (2553 ครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2

2.5 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้ ใน (ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง.ก.ร.พ)
.ศ.ปีงบประมาณ พ2553 ครั้งที่ 2

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงการคลังตามข้อ 2.1-2.4 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศและ งานทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 106 ง วันที่ 3 กันยายน 2553 สำหรับ
ประกาศกระทรวงการคลังตามข้อ 2.5 ลงประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
และงานทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 122 ง วันที่ 19 ตุลาคม 2553

23. เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาการขาดแคลนผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการแก้ปัญหาการขาดแคลนผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติเสนอ ดังนี้

เห็นชอบให้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบแยกไซ (Crude Palm Olein) ปริมาณ 120,000 ตัน
โดยนำเข้าให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554

ให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นำเข้าและจัดสรรให้สมาชิกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม

ให้กระทรวงพาณิชย์บริหารจัดการการนำเข้าน้ำมันปาล์ม ติดตามและรายงานผลการ
นำเข้าน้ำมันปาล์มให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติทราบทุก 15 วัน

สังคม

**24. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการ
ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ (การจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
การดำเนินการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และโครงการระบบโทรมาตร
โครงการเครือข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประสานติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) ได้รายงานผลความคืบหน้าในการ ดำเนินการฯ สรุปได้ดังนี้

การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำแผน (.สสช)

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ .ศ.2554 - 2558 ซึ่งในแผนแม่บท ประกอบด้วยข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนประกอบการจัดทำ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน ซึ่ง สสชได้จัด .ประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

- 1.1 จัดตั้งกลไกในการบริหารจัดการระบบสถิติ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึกษาด้านวิชาการ คณะกรรมการแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ) สิ่งแวดล้อมและคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา และการจัดประชุม (
- 1.2 ส่งเสริมความรู้ในการบริหารระบบสถิติของประเทศ โดยประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติฯ กำหนด ไว้
- 1.3 จัดทำมาตรฐานสถิติ สสชในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ . บริหารจัดการมาตรฐานสถิติของประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บท ระบบสถิติประเทศไทย พ .ศ.2554 - 2558 ตามที่ ทกเสนอ โดยใช้ . รับฟังความคิดเห็น .และให้ ทก .งบประมาณของ สสชเห็นของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาด้วย

การดำเนินการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ดำเนินการ วิเคราะห์ภูมิอากาศในอนาคต นอกเหนือจากภารกิจที่ทำอยู่เป็นประจำ คือ การ

ติดตามสภาพอากาศ การเฝ้าติดตามอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์) เอลนีโญลานีญาการคาดการณ์ลักษณะอากาศระยะยาวแล้ว นอกจากนี้ยังได้ (ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยการประมวลผลภูมิอากาศในอนาคต) จากสถานการณ์จำลองภูมิอากาศโลกClimate scenario) แบบ A2 (มีการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยด้วยแบบจำลอง (การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ PRECIS (Providing Regional Climate for Impact Studies) คาดการณ์ภูมิอากาศในอดีตและอนาคตตั้งแต่ปี พ .ศ.2504-2643 และนำมาเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจริงของสถานีตรวจ อากาศอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ .ศ.2504-2552 โดยได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโครงการดังกล่าว ดังนี้

- 2.1 เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศประเทศไทย ผ่าน เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา <http://www.tmd.go.th>
- 2.2 จัดการประชุมเชิงวิชาการ เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2551 ที่โรงแรมคิง พาร์ค กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาและ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหมด 143 คน
- 2.3 จัดทำโครงการให้ความรู้ในเรื่องความผันแปรและการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศแก่ผู้ใช้บริการ โดยปี พ .ศ.2553 ให้ความรู้เกษตรกรที่ปลูกอ้อย ข้าวโพดบริเวณภาคกลาง ประมาณ 2,000 คน และวางแผนการดำเนินการ สร้างเครือข่ายให้ความรู้กับพื้นที่อื่นและกลุ่มเป้าหมายอื่นต่อไป

การดำเนินโครงการระบบโทรมาตรโครงการเครือข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ กรม อุตุนิยมวิทยาได้ทำการติดตั้งสถานีฝนอัตโนมัติทั่วประเทศ จำนวน 820 สถานี แล้วส่งข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการระบบโทรมาตร อันเป็นการพัฒนาระบบการ เฝ้า ระวังและการเตือนภัยด้านน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหล และน้ำล้นตลิ่งให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น เกิดการบูรณาการข้อมูลด้านน้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ประโยชน์ด้านการเตือนภัย มีข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ การวางแผนและ ตัดสินใจของผู้บริหารประเทศ ซึ่งการดำเนินดังกล่าวทำให้ได้รับประโยชน์ คือ มี ข้อมูลปริมาณฝนที่ครบถ้วน รวดเร็ว มีประโยชน์ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย มีการ ป้องกันและบรรเทาความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดต่างๆ ตลอดจนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับ ประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโครงการดังกล่าว ดังนี้

- 3.1 ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์กรม อุตุนิยมวิทยา <http://www.tmd.go.th>

3.2 ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ เพื่อประโยชน์ด้านการเตือนภัย การบริหารทรัพยากรน้ำ การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารประเทศ

3.3 ดำเนินการประสานงานและถ่ายทอดความรู้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันสภาวะอุทกภัยและการประยุกต์ใช้ข้อมูลฝน

ต่างประเทศ

25. เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทยในเรื่อง WHO Pre-qualification Scheme และแผนองค์รวมของการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทยในเรื่อง WHO Pre-qualification Scheme และแผนองค์รวมของการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย ส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทยในเรื่อง WHO Pre-qualification Scheme และแผนองค์รวมของการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามความเห็นของสำนักงานประมาณ และให้องค์การเภสัชกรรมใช้งบประมาณซึ่งได้มาจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรมเองตั้งแต่ปี 2553 -2563 เป็นเงิน 2,216 ล้านบาท สำหรับแผนพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทยฯ และตั้งแต่ปี 2555 - 2560 เป็นเงิน 135.15 ล้านบาท สำหรับแผนองค์รวมของการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานว่า

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ศักยภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทยในเรื่อง WHO Pre-qualification Scheme และ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ไขหวัดใหญ่อันประกอบด้วยบุคลากรจาก สธองค์การเภสัชกรรม สำนักงาน . คณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การอนามัยโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดยการพัฒนาศักยภาพ ของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยทั้งในด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตยาและ วัคซีนไขหวัดใหญ่ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพฯ ดังกล่าวได้ ดำเนินการจัดทำแผนจนแล้วเสร็จและนำเสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ให้ความเห็นชอบ ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 มีมติเห็นชอบในแผนพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทยในเรื่อง WHO Pre-qualification Scheme และแผนองคร่วมของการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการ วิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่

แผนพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทยในเรื่อง WHO Pre-qualification Scheme มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 10 ปี .ศ.พ)2553 - 2563) ประกอบด้วย โครงการ แผนงาน ทั้งหมด/16 โครงการแผนงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการ/ อาหารและยา ได้เสนอ3 แผนงาน เพื่อดำเนินการให้หน่วยงานกำกับดูแลยาของ ประเทศไทยมีการดำเนินการที่เป็นมาตรฐานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ WHO และ เตรียมการสู่มาตรฐานระดับ Stringent Drug Regulatory Authority (SAR) ใน ส่วนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เสนอ 5 โครงการ แผนงาน โดยมีเป้าหมาย / ในการได้รับการรับรอง WHO Pre-qualification of Quality Control Laboratories สำหรับองค์การเภสัชกรรม ได้เสนอ 8 โครงการ แผนงานเพื่อ / ดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์ของโครงการผลิตยารังสี Phase I ได้รับการรอง WHO Pre-qualification และผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิตเภสัชยา Phase II ได้รับการ รับรองตามมาตรฐาน PIC/S หรือตามมาตรฐานของประเทศที่องค์การเภสัชกรรม ส่งออกไปจำหน่าย

26. เรื่อง กรอบการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงด้านการขนส่งทางบก ระหว่าง ไทย-ลาว-จีน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงด้านการขนส่งทางบก ระหว่างไทย-ลาว-จีน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้นำเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ ความเห็นชอบตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ข้อเท็จจริง

กระทรวงคมนาคมรายงานว่า

สืบเนื่องจากประเทศไทย ลาว เวียดนาม ได้ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 ต่อมาประเทศกัมพูชา พม่า และจีนได้ร่วมเป็นภาคีความตกลงฯ และเปลี่ยนชื่อเป็นความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ครอบคลุมการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งประเทศภาคีความตกลง CBTA ได้เจรจาในรายละเอียดของภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายความตกลง CBTA แล้วเสร็จทั้ง 20 ฉบับ และได้มีการลงนามครบทุกฉบับ เมื่อปี 2550 ความตกลง CBTA จึงได้ชัวยุติแล้ว อย่างไรก็ตามความตกลงฯ จะมีผลในทางปฏิบัติต่อเมื่อประเทศสมาชิกทุกประเทศให้สัตยาบันต่อภาคผนวกและพิธีสารครบทุกฉบับ โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว จำนวน 14 ฉบับ สำหรับภาคผนวกฉบับที่เหลือจะต้องออกกฎหมายเพื่ออนุมัติการภาคผนวกก่อนการดำเนินการให้สัตยาบัน

ธนาคารพัฒนาเอเชียเห็นว่าควรมีการเริ่มดำเนินการตามความตกลง CBTA ที่บริเวณจุดผ่านแดนน่านร่องระหว่างประเทศภาคีคู่สัญญาที่มีดินแดนติดต่อกัน ได้แก่ ลาว-กัมพูชา-ลาว และ ไทย-เวียดนาม ไทย

ในส่วนของประเทศไทยได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (The Initial Implementation of the CBTA: IICBTA) ณ จุดผ่านแดน มุกดาหารสะพานนะ-ลงนาม (กัมพูชา-ไทย) ปอยเปต-และจุดผ่านแดนอรัญประเทศ (ลาว-ไทย) เขต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 และบันทึกความเข้าใจ IICBTA ระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ณ จุดผ่านแดน มุกดาหารและจุดผ่านแดน (ลาว-ไทย) สะพานนะเขต-ลงนามเมื่อวันที่ (เวียดนาม-ลาว) ลาวบาว-แดนสะพาน 23 สิงหาคม 2550 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามความตกลง CBTA ในแนวเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor: EWEC) โดยได้มีการเปิดเดินรถขนส่งระหว่างกันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552

เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของห้วยทราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง R3 (กรุงเทพฯภายใต้กรอบความร่วมมือใน (อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง) มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2555 ประเทศสมาชิก GMS จะสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3 (กรุงเทพฯได้อย่างมี (อนุภูมิภาค-ลาว-สปป-ประสิทธิภาพช่วยย่นระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และทำให้ประชาชนในอนุภูมิภาคสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น กระทรวงคมนาคมจึงเห็นสมควรให้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเดินรถขนส่งสินค้าและคนโดยสาร ระหว่างไทย-กัมพูชา โดยให้มี-ลาว-สปป-จีน ในเส้นทางกรุงเทพฯ-ลาว-จีน ในลักษณะเดียวกับที่ไทย-ลาว-การดำเนินการจัดทำความตกลงระหว่างไทย ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ IICBTA ระหว่างไทยเวียดนาม ทั้งนี้ การ-ลาว-ดำเนินการเจรจาจัดทำความตกลงจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2554

เพื่อที่ทั้งสามประเทศจะสามารถเตรียมการในการดำเนินการตามความตกลงฯ ได้ทันทีที่มีการเปิดใช้สะพานดังกล่าว

สาระสำคัญของเรื่อง

วัตถุประสงค์ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและคนโดยสาร ระหว่างไทย จีน ในเส้นทาง-ลาว-R3 (กรุงเทพฯ-สปป- (คนหมิง-ลาว

สิทธิการจราจร การอนุญาตให้มีการประกอบกิจการขนส่งทางถนนของสินค้าและบุคคลระหว่างไทยได้ และให้มีการ-จีน ตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจเหนือ-ลาว-ยอมรับผู้ประกอบการขนส่งซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละภาค

การอำนวยความสะดวกพิธีการข้ามแดน การยอมรับการตรวจพร้อมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตั้ง เป้าหมายให้มีการตรวจสอบสินค้าเพียงครั้งเดียวต่อไปในอนาคต

การขนส่งบุคคลข้ามแดน การนำหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกมาใช้สำหรับการขนส่งบุคคลข้ามแดน

การขนส่งสินค้าข้ามแดน การยกเว้นการจัดเก็บภาษีศุลกากรสำหรับสินค้า หรือคอนเทนเนอร์ที่ติดตราประทับศุลกากรที่ใช้ในการขนส่งผ่านแดนสำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายจะอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป และการให้สิทธิพิเศษในการตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายข้ามแดน

การยอมรับรถ การยอมรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนป้ายทะเบียนและ/หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถของภาคีอื่น การยอมรับใบอนุญาตขับรถในประเทศซึ่งกันและกัน

บทเปิดเตล็ด การกำหนดอัตราค่าบริการการขนส่งให้เป็นไปตามกลไกตลาด การจัดตั้งคณะทำงานร่วมไทยจีน เพื่อควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามความ-ลาว-ตกลงฯ

27. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการbinระหว่างไทย-พม่า

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกการหารือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า และ เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และ

ให้นำบันทึกการหารือฯ และร่างความตกลงฯ ในเรื่องนี้เสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนมอบให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเพื่อให้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย-พม่า และแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

บันทึกการหารือฯ มีสาระสำคัญดังนี้

- 1.1 คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันในการจัดทำร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศฉบับใหม่ เพื่อใช้แทนความตกลงฯ ฉบับเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งกฎหมายภายในของ ทั้งสองฝ่าย
- 1.2 สิทธิความจุกความถี่และสายการบินที่กำหนด คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยืนยันให้คงสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3/4 และ 5 ไว้เช่นเดิม ซึ่งกำหนดให้สายการบินที่กำหนดแต่ละฝ่ายสามารถทำการบินรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3 และ 4 ได้อย่างไม่จำกัดเที่ยวบินและแบบอากาศยาน และมีสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ในสองจุดระหว่างทางใด ๆ และ หรือสองจุดพันใด ๆ โดยมีสิทธิรับขนจุดละไม่เกิน/7 เทียวต่อสัปดาห์พร้อมทั้งยืนยันการแจ้งแต่งตั้งสายการบินที่กำหนดของตน
- 1.3 ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือการ/ทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงให้สายการบินที่กำหนดแต่ละสายสามารถเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางการตลาดกับสายการบินของภาคีผู้ทำความตกลงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสายการบินอื่นใดสายหนึ่ง ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า สายกา (หรือหลายสาย)บินทุกสายที่เข้าร่วมต้องได้รับการอนุญาตที่เหมาะสมและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ใช้โดยทั่วไปในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเช่นว่านั้น
- 1.4 การใช้อากาศยานเช่า คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงให้สายการบินที่กำหนดของภาคีผู้ทำความตกลงทั้งสองสามารถใช้อากาศยานเช่า ทั้งแบบเช่าเฉพาะอากาศยานและแบบเช่าอากาศยานพร้อมลูกเรือ ในการดำเนินการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศทั้งสองหรือพันไป ข้อตกลงในการเช่าอากาศยานนั้น จะต้องยื่นขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่การเดินอากาศของทั้งสองฝ่าย
- 1.5 เรื่องอื่น ๆ คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะส่งเสริมให้สายการบินที่กำหนดของทั้งสองฝ่ายหารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำความ

ร่วมมือระหว่างกัน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดโอกาสที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ในตลาดและเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

ร่างความตกลงฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้

- 2.1 ภาคิผู้ทำความตกลงแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะกำหนดสายการบินสายหนึ่งหรือหลายสาย เพื่อความประสงค์ในการดำเนินบริการที่ตกลงตามความตกลงฉบับนี้ และมีสิทธิเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดสายการบินดังกล่าว โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ภาคิผู้ทำความตกลงอีกฝ่ายหนึ่ง การกำหนดสายการบินเช่นว่านั้น จะมีผลเมื่อมีการแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างเจ้าหน้าที่การเดินอากาศของภาคิผู้ทำความตกลงทั้งสองฝ่าย ร่างข้อ)3)
- 2.2 กฎหมายและข้อบังคับของภาคิผู้ทำความตกลงฝ่ายหนึ่ง ซึ่งใช้บังคับกับการเข้ามาและการออกจากอาณาเขตของตนของอากาศยานซึ่งใช้ในบริการเดินอากาศระหว่างประเทศ หรือการทำการบินและการเดินอากาศของอากาศยานเช่นว่านั้น ในขณะที่อยู่ในอาณาเขตนั้น จะใช้บังคับแก่สายการบินที่กำหนดของภาคิผู้ทำความตกลงอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ร่างข้อ)5)
- 2.3 ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ ใบสำคัญความสามารถ และใบอนุญาตที่ภาคิผู้ทำความตกลงฝ่ายหนึ่งออกให้หรือกระทำให้สมบูรณ์ และยังคงมีผลใช้บังคับ จะได้รับการยอมรับนับถือจากภาคิผู้ทำความตกลงอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่า ข้อกำหนดในการออกให้หรือกระทำให้สมบูรณ์ซึ่งใบสำคัญหรือใบอนุญาตเช่นว่านั้น จะต้องเท่าเทียมหรือเหนือกว่ามาตรฐานขั้นต่ำซึ่งอาจกำหนดขึ้นตามอนุสัญญา ร่างข้อ)7)
- 2.4 ห้ามมิให้ภาคิผู้ทำความตกลงฝ่ายใดเรียกเก็บค่าภาระจากสายการบินของภาคิผู้ทำความตกลงอีกฝ่ายหนึ่งสูงกว่าที่เรียกเก็บจากสายการบินของตนที่ดำเนินบริการเดินอากาศระหว่างประเทศในลักษณะเดียวกัน ร่างข้อ)10)
- 2.5 ภาคิผู้ทำความตกลงแต่ละฝ่ายตกลงกันว่าสายการบินที่กำหนดแต่ละสาย จะมีโอกาสที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันที่จะแข่งขันในการให้บริการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศภายใต้ความตกลง และจะดำเนินการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ร่างข้อ)12)
- 2.6 ความตกลงฉบับนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยภาคิผู้ทำความตกลงแต่ละฝ่าย ตามกระบวนการทางกฎหมายของตน และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่มิหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต เพื่อยืนยันถึงความเห็นชอบเช่นว่านั้น

และจะใช้แทนความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศฉบับก่อน ร่าง) ๖
27)

28. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำและลงนามในร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำและลงนามในร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (16 สิงหาคม 2553) ดังนี้

กษ. โดยกรมประมงได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลด้านมาตรฐานบังคับแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และกรมประมงแห่งราชอาณาจักรไทย ด้านการตรวจสอบและรับรองสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553

ข้อตกลงดังกล่าวมีผลกระทบด้านบวกต่อหน่วยงานตรวจสอบรับรองสินค้าสัตว์น้ำส่งออกและนำเข้าของกรมประมงและของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และผู้ประกอบการผลิตสินค้าสัตว์น้ำแช่เยือกแข็งและผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องที่ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศแอฟริกาใต้ โดยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยในสินค้าสัตว์น้ำที่มีการจำหน่ายระหว่างกัน ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ณ ประเทศปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้สินค้าสัตว์น้ำของไทยผ่านด่านตรวจสอบการนำเข้าและส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

29. เรื่อง รายงานผลการลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาตอง - บ้านน้ำสง และเมืองสังข์ทอง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สำหรับโครงการปรับปรุง ถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง - บ้านน้ำสี และเมืองสังข์ทอง) ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า

สพพ.ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี)10 สิงหาคม 2553) โดยได้ลงนามใน สัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป ลาว วงเงิน.1,392 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปปลาว.

การปรับปรุงถนนหมายเลข 11 จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทย ดังนี้

- 2.1 เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับ สปปลาว และภูมิภาคอินโดจีนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นการ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งสินค้า การลงทุน และการ ของ (บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์) ท่อเกี่ยวระหว่างภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทยกับ สปปลาว.
- 2.2 สามารถเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้กับประเทศไทย เนื่องจากถนน หมายเลข 11 มีแนวเส้นทางเลียบไปตามลำน้ำโขง ซึ่งประเทศไทยมีการ ทำการค้าชายแดน กับ สปปลาว ผ่านด่านประเพณีและด่านถาวรหลาย แห่ง และประเทศไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าจากการทำการค้าชายแดน ดังกล่าว
- 2.3 เพิ่มโอกาสในการทำการเกษตรแบบมีพันธสัญญา)Contract Farming) ให้กับภาคเอกชนไทย เนื่องจากถนนหมายเลข 11 มีแนวเส้นทางผ่าน แหล่งเพาะปลูกทางการเกษตรที่สำคัญของ สปปลาว และบริเวณดังกล่าว ลาว ได้เปิด.ยังมีพื้นที่เพื่อรอการพัฒนาอีกเป็นจำนวนมาก รวมถึง สปป โอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพาะปลูกในรูปแบบของ Contract Farming ดังนั้น การพัฒนาเส้นทางที่กล่าวให้มีความสะดวกในการสัญจร ของยานพาหนะและการขนส่งสินค้า จะช่วยสนับสนุนให้ภาคเอกชนจาก ประเทศไทยเข้าไปลงทุนด้านการเกษตรในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 2.4 เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ประชาชนชาวลาวที่ได้รับประโยชน์ โดยตรงจากการพัฒนาถนนหมายเลข 11 และจะเป็นการสนับสนุนนโยบาย การต่างประเทศของรัฐบาล รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับ สปปลาว ยิ่งขึ้น.

30. เรื่อง รายงานผลการตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากการปะทะตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) รายงานผลการตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สรุปได้ดังนี้

สถานการณ์การปะทะระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชา

- 1) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15.55 นเกิดการปะทะกันระหว่างทหาร . ไทยและทหารกัมพูชาบริเวณภูมเขือ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากปราสาทพระวิหารประมาณ3 กม.
- 2) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 06.20 -07.05 นเกิดการปะทะกันอีกครั้ง .
- 3) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 18.30-21.45 นเกิดการปะทะกันระหว่าง . ทหารไทยและทหารกัมพูชา บริเวณภูมเขือ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ ปราสาทพระวิหาร

สรุปความเสียหายเบื้องต้น (ชีวิตและทรัพย์สิน)

- 1) ผู้เสียชีวิต 2 ราย คือ นายเจริญ ผาหอม อายุ 59 ปี และ สิบเอก วุชชินทร์ชาติคำดี อายุ 24 ปี
- 2) ผู้บาดเจ็บ 16 ราย เป็นพลเรือน 2 ราย ทหาร 14 ราย
- 3) บ้านเรือนเสียหายรวม 17 หลัง ดังนี้ เสียหายทั้งหลัง จำนวน 7 หลัง และเสียหายบางส่วน จำนวน 10 หลัง
- 4) อาคารเรียนโรงเรียนบ้านภูมิชอรอล เสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง

สรุปจำนวนผู้อพยพ มีผู้อพยพ จำนวน 14,735 ราย ข้อมูล ณ วันที่)6 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 23.00 น และมีจุดอพยพ จำนวน (.21 จุด

สรุปการให้ความช่วยเหลือของจังหวัดศรีสะเกษ

- 1) จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ภัยอันเนื่องมาจากกองกำลังจากนอก) ประเทศ ในพื้นที่ ตำบลเสาธงชัย หมู่ที่ (2,3,9,10,12,13 และ ตำบลลุง

หมู่ที่ 5,7,10 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

- 2) จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดศรีสะเกษ ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
- 3) จังหวัดได้ตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะตาม" เพื่อรับบริจาคเงิน สิ่งของจากทุกภาคส่วน "แนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรการกุศลและมูลนิธิต่าง ๆ ณ ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
- 4) ผู้ว่าราชการจังหวัดได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 รวมเป็นเงิน 260,000 บาท ดังนี้

เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 1 คน จำนวน 50,000 บาท

เงินชดเชยค่าบ้านเสียหายทั้งหลัง จำนวน 7 หลัง ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 210,000 บาท

เงินชดเชยค่าบ้านที่เสียหายบางส่วน เตาที่จ่ายจริงไม่เกินหลัง ๆ ละ 20,000 บาท จำนวน 10 หลัง (อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหาย)
- 5) จังหวัดมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 6, 970 ผืน
- 6) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุน ได้แก่ รถยนต์ผลิตน้ำดื่ม 2 คัน รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร 3 คัน ถังน้ำ 2,000 ลิตร 7 ใบ รถไฟฟ้าส่องสว่าง 2 คัน เต็นท์สนาม พักนอนได้หลังละ)5 คน (300 หลัง และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 (นครราชสีมา เขต (7 (สกลนคร และเขต (13 (อุบลราชธานี รวม (24 คน สนับสนุนการช่วยเหลือ ณ จัดรับผู้อพยพที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ และที่ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ตำบลโนนสำราญ ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป โดยให้ขึ้นการบังคับบัญชากับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
- 7) อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอเบญจลักษ์ ได้จัดทำอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัย รวม (จุดอพยพ)21 จุด จำนวน 14,735 ราย รวม 3 มื้อ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นมา
- 8) การประชาสัมพันธ์ภาค ได้ติดตั้งจุดบริการน้ำบริโภคและอุปโภค จำนวน 2 จุด และสนับสนุนเครื่องกรองน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 2 แท่น

- 9) เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ สนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- 10) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ ครอบครัวผู้ประสบภัย ครอบครัวละ 3,000 บาท
- 11) สำนักงานกาชาดขาด มอบอาหารกระป๋อง (จังหวัดสุรินทร์) 2,000 กระป๋อง ชุดอนามัย 160 ชุด ผ้าห่ม 19 ผืน เสื้อ 40 ตัว
- 12) บริษัทแม็คโคร สาขาศรีสะเกษ มอบน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร 1,800 ขวด
- 13) ชมรมพ่อค้า ห้างร้าน สโมสรโรตารี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์ สนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม
- 14) โรงพยาบาลอำเภอกันทรลักษณ์ ได้จัดศูนย์ปฐมพยาบาล ตลอด 24 ชม . จำนวน 2 จุด ๆ ละ 8 คน รักษาสุขภาพผู้ป่วย
- 15) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย รวมาได้มอบ (นายอิสสระ สมชัย) .พม. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ เสียชีวิต บาดเจ็บ และบ้านเสียหาย รวม 19 ราย รวมเป็นเงิน 53,000 บาท

สรุปการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2

5.1 ศูนย์ IOC สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- 1) อำนวยการประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน โดยประสาน สวทศรีสะเกษ . ศรีสะเกษ .ปชส.เกษ สและ สททอุบลราชธานี ให้ดำเนินการ. ประชาสัมพันธ์และรายงานสถานการณ์อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง
- 2) จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ IOC -PRD2 โดยทันที และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ IOC สปข .2 ตลอด 24 ชม เพื่อประสานข้อมูลในพื้นที่และรายงานสรุปนำเสนอ IOC ส่วนกลาง อย่างน้อย วันละ 2 ช่วง เวลา 12.00 น และ .18.00 นหากมีเหตุด่วนให้ . รายงานทันที
- 3) ร่วมกำหนดประเด็นข่าวและประสานการผลิตข่าว กับ สทท . สุรินทร์ ส.ศรีสะเกษ สวท .ปชส.ศรีสะเกษ ส.อุบลราชธานี สวทบุรีรัมย์ เพื่อรายงาน.อุบลราชธานี และ สวท.สุรินทร์ สวท.ปชส .สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาของแต่ละพื้นที่เข้า สททอุบลราชธานี ศูนย์IOC สทท .และ สวท .ส่วนกลาง

- 4) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา สปข .2
- 5) จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยการสู้รบ โดย สปข .2 สทท .ในพื้นที่ สปข .อุบลราชธานี สวท.2 ทั้ง 9 จังหวัด เป็นศูนย์รับบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยากันยุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อพยพหนีภัยการสู้รบ ณ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
- 6) ประสานการผลิตรายการร่วมของ สวทในพื้นที่ ชายแดนกัมพูชา .บุรีรัมย์ รับสัญญาณ.สรินทร์ และสวท.อุบลราชธานี สวท .ให้ สวท เวลา "เพื่อใจชายแดน" รายการ18.00 - 19.00 น.ศรีสะเก.จาก สวท .เกษ โดยให้ทั้ง 4 สถานี กำหนดประเด็นและแนวทางการดำเนินรายการร่วมกัน

การเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- 1) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ใช้เงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ ที่บริจาคให้กับผู้ประสบภัยผ่านรายการโทรทัศน์และวิทยุบริษัท อสมท . ในช่วงที่ผ่านมา จำนวน (มหาชน) จำกัด 900,000 บาท เพื่อซื้อสิ่งของ เครื่องอุปโภค ผ้าห่มกันหนาว เป็นต้น มอบให้กับประชาชนและทหารพราน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 450,000 บาท ส่วนหนึ่งที่มีมอบให้ประชาชนที่อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ และส่วนที่สองมอบให้กับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ
 - 2) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกครั้ง โดยจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
 - 2.1) มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่มกันหนาว เป็นต้น ให้แก่ประชาชนที่อพยพไปอยู่ที่บริเวณโรงเรียนน้ำขุนวิทยา
 - 2.2) มอบของเยี่ยมทหาร ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 - 2.3) เดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
-

การศึกษา

31. เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน การพัฒนาและส่งเสริมผู้มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) พ.ศ. 2555 - 2559

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) พ.ศ. 2555-2559 ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การปรับมูลค่าทุนการศึกษาในประเทศ ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอนุมัติในหลักการให้ปรับมูลค่าทุน การศึกษา ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้โดยอัตโนมัติกรณีสำนักงาน กปรรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือนใหม่ .พ.

การปรับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษานักเรียนทุน พสวทในประเทศ .

การปรับจำนวนทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็น 180 ทุนต่อปี

การเพิ่มจำนวนศูนย์โรงเรียนและศูนย์มหาวิทยาลัย เป็น 20 ศูนย์

ทั้งนี้ ให้ความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานประมาณไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล

32. เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยหนาว ภัยแล้ง และเหตุการณ์การปะทะกันตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษ

คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยหนาว ภัยแล้ง และเหตุการณ์การปะทะกันตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษของกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังนี้

สาระสำคัญของเรื่อง

สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 - 7 กุมภาพันธ์ 2554)

1. การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2554)

1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในช่วงวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ แต่บริเวณตอนบนของประเทศไทยยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนอ่าวไทย มีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 จะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนเกิดขึ้นได้

1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์

2. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2553 - 2554 ของจังหวัดขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่ พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ฯ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และที่จังหวัดทุกจังหวัดด้วย

3. สถานการณ์ภัยหนาว (ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2553 - 7 ก.พ. 2554)

ในขณะนี้ได้รับรายงานจังหวัดที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เนื่องจาก มีสภาพอากาศหนาว (อุณหภูมิ 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (อุณหภูมิต่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส) จำนวน 37 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่นชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์

สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ฉะเชิงเทรา และ จังหวัดราชบุรี รวม 508 อำเภอ 4,093 ตำบล 50,669 หมู่บ้าน

4. การให้ความช่วยเหลือ

4.1 จังหวัดมีเงินอุดหนุนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับจัดซื้อผ้าห่มและเครื่องกันหนาวที่จำเป็นเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย เมื่ออุณหภูมิลดลงในเกณฑ์อากาศหนาว (8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (ต่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส) ในวงเงินจังหวัดหนึ่ง ไม่เกิน งบประมาณปีละ 1,000,000 บาท แต่ทั้งนี้หากเงินฉุกเฉินดังกล่าวไม่เพียงพอ จังหวัดสามารถแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ เพื่อขอ ขยายวงเงินอุดหนุนราชการได้อีกตามความเหมาะสมและจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งมีจังหวัดได้ขอขยาย วงเงินแล้ว จำนวน 4 ครั้ง รวม 29 จังหวัด เป็นเงินรวม 897,837,180 บาท

4.2 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติขยายวงเงิน/ยกเว้นหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) ครั้งแรก และครั้งที่ 2 ให้ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำพูน อุตรธานี แม่ฮ่องสอน สกลนคร แพร่ เชียงใหม่ หนองคาย สุรินทร์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร เลย อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และจังหวัดพะเยา ที่ขอยกเว้นการปฏิบัตินอกเหนือ หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ข้อ 5.1.18 โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้จ่ายเงิน อุดหนุนราชการในอำนาจ (งบ 50 ล้านบาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรในพื้นที่ ที่ได้ประกาศให้เป็น พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 180 บาท ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้น 481,740,120 บาท

2) ครั้งที่ 2 อนุมัติให้ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก มหาสารคาม และจังหวัดนครราชสีมา อนุมัติขยายวงเงินรวม 181,835,940 บาท

3) ครั้งที่ 3 อนุมัติให้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี นครพนม อำนาจเจริญ และ จังหวัดร้อยเอ็ด อนุมัติขยายวงเงินรวม 107,693,250 บาท

4.3 จังหวัดที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ทั้ง 37 จังหวัด รายงานว่าได้ มอบเครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ โดยได้รับการ สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ สมาคม มูลนิธิ ไปแล้ว รวม 670,035 ชิ้น

4.4 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200,000 ผืน เพื่อ แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 15 จังหวัด

4.5 หอการค้าไทย-จีน และสมาคมแต่จิวแห่งประเทศไทย ได้มอบผ้าห่มช่วยเหลือภัยหนาว จำนวน 2,000 ผืน ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการนำผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่าง ๆ

4.6 บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน) (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จำนวน 50,000 ผืน มูลค่า 12.5 ล้านบาท ซึ่งจัดซื้อจากกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตผ้าห่มนวม จังหวัดสกลนครตามนโยบายส่งเสริมอาชีพและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นของกระทรวงมหาดไทย และได้มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ 10 จังหวัด

4.7 การช่วยเหลือประชาชนของกองทัพไทย

- นพค. 24 ร่วมกับ สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินีปัทมภ์ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ นำผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 250 ชุด และจังหวัดหนองคาย จำนวน 50 ผืน

5. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

5.1 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 800 ชุด

5.2 กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวน 22,800 ถุง นมอัดเม็ดจิตรลดา 1,000 กล่อง และนมสดจิตรลดา 1,000 กล่อง

สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 - 7 กุมภาพันธ์ 2554)

1. พื้นที่ประสบภัย 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ลำพูน พะเยา อุดรธานี เลย ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด และจังหวัดจันทบุรี รวม 70 อำเภอ 429 ตำบล 4,545 หมู่บ้าน

2. ความเสียหาย ได้แก่ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,017,259 คน 239,035 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย 308,986 ไร่

สรุปเหตุการณ์การปะทะกันตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษ

1. ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนด้าน จ.ศรีสะเกษ บริเวณภูมูมะเขือ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อเนื่องถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 และมีกระสุนปืนใหญ่ตกที่บ้านภูมิซรอล หมู่ที่ 2,3,9,10,12,13 ต.เสาชงชัย และบริเวณ หมู่ 5,7,10 ต.รุ่ง อ.กันทรลักษ์ โดยมีราษฎรเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 16 คน (พลเรือน 2 คน ทหาร 14 คน) บ้านเรือนราษฎรเสียหายทั้งสิ้น 7 หลัง เสียหายบางส่วน 10 หลัง, อาคารเรียนโรงเรียนบ้านภูมิซรอลเสียหายบางส่วน 2 หลัง, อาคารที่ทำการ อบต.เสาชงชัย หลังคาเสียหายบางส่วน, สวนยางพาราเสียหายประมาณ 50 ไร่ ทั้งนี้ จ.ศรีสะเกษได้อพยพราษฎร รวม 15,638 คน พระภิกษุ 8 รูป ไป ณ จุดรองรับการอพยพ 38 จุด ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ ศรีรัตนะ ไพรบึง เมืองศรีสะเกษ กันทรารมย์ ขุนหาญ ขุขันธ์ พยุห์ และ เบญจลักษ์

2. การให้ความช่วยเหลือ

2.1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมาย นายประทีป กิรดิเรขา รองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือจังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554 และสนับสนุนรถยนต์ผลิตน้ำดื่ม 2 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำหนักความจุ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554 และสนับสนุนรถยนต์ผลิตน้ำดื่ม 2 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำหนักความจุ 6,000 ลิตร 3 คัน ถังน้ำหนักความจุ 2,000 ลิตร 7 ใบ รถไฟฟ้าส่องสว่าง 2 คัน เต็นท์สนามขนาด 5 คน 300 หลัง พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา, ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร, และศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี รวม 24 นาย สนับสนุนการปฏิบัติการ ณ จุดรองรับการอพยพผู้ประสบภัย ที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ และโรงเรียนบ้านท่าสว่าง ต.โนนสำราญ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2554 เป็นต้นไป โดยขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของ ผวจ.ศรีสะเกษ

2.2 ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษเขต 3 สนับสนุนข้าวกล่อง น้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้อพยพในเบื้องต้น

2.3 จ.ศรีสะเกษได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ หมู่ 2,3,9,10,12,13 ต.เสาชงชัย และหมู่ 5,7,10 ต.รุ่ง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นมา พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ศรีสะเกษขึ้น ณ ที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ และจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือฯ จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรการกุศล และมูลนิธิต่างๆ ณ ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

2.4 จ.ศรีสะเกษได้ให้ความช่วยเหลือ โดยสำนักงาน ปภ.จ. มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้อพยพในเบื้องต้น 6,970 ผืน จังหวัดได้มอบหมายให้อำเภอ ร่วมกับ อบต.ในพื้นที่ ตั้งจุด

ประกอบอาหารเลี้ยงผู้อพยพ 38 จุด การประสานส่วนภูมิภาคตั้งจุดให้บริการน้ำบริโภค และอุปโภค 2 จุด และสนับสนุนเครื่องกรองน้ำประปาดื่ม 2 แท่น, เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และ อปท.ในพื้นที่ สนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม, สนง.เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 17 ครอบครัว ละ 3,000 บาท และ สนง.กาชาดภาค (จังหวัดสุรินทร์) มอบอาหารกระป๋อง 2,000 กระป๋อง ชุดอนามัย 160 ชุด ผ้าห่ม 19 ผืน เสื้อ 40 ตัว

3. สถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ ได้รับรายงานเบื้องต้นว่า เมื่อกลางดึก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 ราษฎรตามหมู่บ้านชายแดน ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง ตื่นกลัวข่าวลือว่าจะมีการโจมตีจากทหารกัมพูชา จึงได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่ โรงเรียนบ้านคูตัน จำนวน 1,500 คน และที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จำนวน 1,000 คน ขณะนี้ จังหวัดสุรินทร์ จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือราษฎรที่อพยพมาในเบื้องต้นแล้ว พร้อมทั้งได้ประสาน ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา และศูนย์ ปภ.เขต ไกลเคียงเพื่อสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม แล้ว

4. สถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานี จากสถานการณ์การปะทะตามแนวชายแดน ทำให้มีราษฎร จาก 12 หมู่บ้าน ของตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น และราษฎรจากตำบลกุดเสลา รวมทั้งตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ ได้อพยพเข้ามาอยู่ที่ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนประมาณ 4,000 คน ขณะนี้จังหวัด และอำเภอได้เข้าให้การช่วยเหลือใน เบื้องต้นแล้ว

5. สถานการณ์ชายแดนในจังหวัดอื่น ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด ไม่มีข้อมูลการปะทะ หรือการอพยพของราษฎร แต่อย่างใด

6. การตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาระดับสูง

- ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิเชียร ชวลิต) อธิบดีกรมปกครอง (นายมงคล สุระสัจจะ) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุรชัย ชันอาสา) และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์) และคณะ ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้อพยพ และตรวจเยี่ยมผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ณ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อเตรียมการช่วยเหลือราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมผู้อพยพในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และแจกถุงยังชีพแก่ผู้อพยพ จำนวน 2,500 ชุดด้วย

- ในวันที่ (7 ก.พ.54) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) พร้อมทั้ง นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไป

ตรวจเยี่ยมผู้อพยพในพื้นที่ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ พร้อมทั้งแจกถุงยังชีพแก่ผู้อพยพ

33. เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 ครั้งที่ 5

คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 ครั้งที่ 5 ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์น้ำ การจัดสรรน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2553/2554 การช่วยเหลือด้านการเกษตร ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ สรุปได้ดังนี้

สาระสำคัญของเรื่อง

สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ภัยแล้ง จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน ภัยแล้ง จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย พะเยา ลำพูน เลย อุตรธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ประสบภัยด้านการเกษตร 1 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าจะเสียหาย 1,681 ไร่ (เป็นพื้นที่ปลูกข้าว)

สภาพอากาศ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกหนานหลายพื้นที่และมีฝนบางแห่ง ในภาคกลางกับภาคตะวันออก

สถานการณ์น้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ 400 แห่ง มีปริมาณน้ำทั้งหมด ร้อยละ 66 ของความจุอ่าง เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ ร้อยละ 34 ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี 2553 ร้อยละ 69 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำทั้งหมด 33 แห่ง มีปริมาณน้ำทั้งหมดร้อยละ 66 ของความจุอ่าง เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ ร้อยละ 32 ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี 2553 ร้อยละ 69

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำทั้งหมด ร้อยละ 60 ของความจุอ่าง เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ ร้อยละ 33 ของความจุอ่าง

อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเกณฑ์น้ำ น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ำ ปราณบุรี

สภาพน้ำท่า

ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิง เจ้าพระยา และแม่น้ำมูล มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำ วัง ยม น่าน ป่าสัก และแม่น้ำโขง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

คุณภาพน้ำ

จุดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 21 จุด พบว่า ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ(Do) และค่าความเค็ม (Sal) อยู่ในเกณฑ์ปกติ 10 จุดตั้งแต่จังหวัด) ค่า (ขั้วนาทถึงปทุมธานีDo ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 6 จุดสะพานนทบุรีถึง) ค่า (สะพานกรุงเทพฯDo ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และค่า Sal สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 5 จุดหน้าประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ถึงศาลากลาง) (จังหวัดสมุทรปราการ

การจัดสรรน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2553/2554

จัดสรรน้ำไปแล้ว 9,531 ล้าน ลบ คิดเป็นร้อยละ .ม.47 ของแผน)20,144 ล้าน ลบ(.ม.

พื้นที่ปลูกแล้ว 11.81 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 77 ของแผน)15.29 ล้านไร่ (แบ่งเป็น ข้าว 10.26 ล้านไร่ พืชไร่ พืชผัก-1.55 ล้านไร่

การช่วยเหลือด้านการเกษตร สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ในพื้นที่ 49 จังหวัด จำนวน 689 เครื่อง **รถยนต์บรรทุกน้ำ** ในพื้นที่ 3 จังหวัด จำนวน 4 คัน **การปฏิบัติการฝนหลวง** จัดตั้งหน่วยปฏิบัติ 1 หน่วย คือ หน่วยฯอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ เป็นเงิน

ความเสียหาย

ด้านพืช พื้นที่เสียหายสิ้นเชิง จำนวน 7.65 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 6.19 ล้านไร่ พืชไร่ 0.97 ล้านไร่ พืชสวนและอื่นๆ 0.49 ล้านไร่ เกษตรกร 734,622 ราย

ด้านประมง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเสียหาย จำนวน 158,334 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 132,345 ไร่ บ่อกุ้ง บ่อหอย 25,989 ไร่ กระชัง บ่อซีเมนต์/459,147 ตารางเมตร เกษตรกร 123,200 ราย

ด้านปศุสัตว์ สัตว์ตายสูญหาย / รวมทั้งสิ้น 2,415,336 ตัว แปลงหญ้า
9,576.75 ไร่ เกษตรกร 25,603 ราย

การช่วยเหลือ

เงินอุดหนุนราชการ เกษตรกร 82,416 ราย วงเงิน 207.19 ล้านบาท

ขอเงินงบกลาง ส่งเอกสารให้ ธกสเพื่อขออนุมัติเงินงวดแล้วทั้งสิ้น .
จำนวน **67** จังหวัด วงเงิน **16,730.15** ล้านบาท และ ธกส .โอนเงินให้
ธกสสาขา เพื่อโอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว จำนวน . **58** จังหวัด วงเงิน
12,499.30 ล้านบาท โอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว **400,598** ราย
วงเงิน **10,315.25** ล้านบาท

ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย วาตภัย และ ดินถล่ม สวนยางเสียหายสวน 34,608 ไร่ เกษตรกร
27,922 ราย เป็นเงิน 207.89 ล้านบาท ปลุกแทน 26,621 ไร่ เกษตรกร 6,327 ราย เป็น
เงิน 292.83 ล้านบาท ปลุกซ่อม ค่ายัน 866,770 ต้น เป็นเงิน 91.71 ล้านบาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 592.43 ล้านบาท (งบกลาง 287.92 ล้านบาท และงบสภย. 304.51 ล้าน
บาท)

แต่งตั้ง

34. เรื่อง แต่งตั้ง

1. การปรับเปลี่ยนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ ภาครัฐ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเปลี่ยนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 2 ตำแหน่งได้แก่

- 1) **เดิม** รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นาย)
(อาคม เต็มพิทยาไพสิฐ เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (นายปรเมธี วิมลศิริ)
- 2) **เดิม** รองอธิบดีกรมบัญชีกลางที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย เป็น ที่ปรึกษา
หรือรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย

2. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลงในประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลงในประเทศไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) คณะกรรมการ

อนุมัติองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลงในประเทศไทย ซึ่ง กต.ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ . องค์ประกอบอำนาจหน้าที่แล้วมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาปรับปรุง (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

สาระสำคัญของเรื่อง

กต. รายงานว่า

กต.ได้รายงานนายกรัฐมนตรีเรื่อง คณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแสดงความกังวลเรื่องชาวยุโรปซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวและมีถิ่นพำนักในประเทศไทยถูกหลอกลงในหลายรูปแบบ รวมทั้งเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว (One Stop Service) เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาสามารถเข้าร้องเรียนได้ โดยมีความมั่นใจว่าปัญหาที่ประสบจะได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และมีความจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะต้องดำเนินการเพื่อยุติการกระทำดังกล่าว ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมอบหมายให้ กต.นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง . คณะกรรมการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลงในประเทศไทย เป็นประธานคณะกรรมการ (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี กระทรวงการ (.คค) และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม ท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และสงขลา ร่วม (.กก) เป็นคณะกรรมการด้วย

กต.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอง .คค .ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กก . บังคับการตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งภาคเอกชน ต่าง ๆ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เพื่อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาชาวยุโรปซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวและมีถิ่นพำนักในประเทศไทยถูกหลอกลงในหลายรูปแบบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ รวมทั้งขอเสนอให้มีการจัดตั้ง One Stop Service เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหา

นักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทยที่จะจัดตั้งขึ้นพิจารณาต่อไป ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า คณะกรรมการฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นควรมีองค์ประกอบของ คณะกรรมการที่ครอบคลุมถึงผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเพื่อ ร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งนี้ โดยมี กกเป็นหน่วยงานหลัก .ในการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีกลไกเป็นรูปธรรมชัดเจนเห็นควรแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย ขึ้น โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กก .คค . ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และชลบุรี ร่วมเป็น คณะกรรมการด้วย โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 3.1 กำหนดแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ/ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวและพำนักใน ประเทศไทย
- 3.2 ประสาน กำกับ ติดตามและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาและรายงานผล ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคให้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบ
- 3.3 เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ
- 3.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามที่ ประธานหรือคณะกรรมการฯ มอบหมาย
- 3.5 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมอบหมายเพื่ื่อให้ บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยเร็ว
- 3.6 ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ได้ตามความเหมาะสมและ จำเป็น

3. การเสนอขอปรับปรุงองค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับองค์การยูเนสโกและซีมีโอ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการปรับปรุงองค์ประกอบของ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับองค์การยูเนสโกและซีมีโอ จำนวน 8 คณะ และแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 2 คณะ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	รายละเอียดการปรับปรุง
1.	คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวិทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)	<p><u>เพิ่มเติมรายชื่อกรรมการ 3 รายการ คือ</u></p> <p>15. ประธานคณะกรรมการว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน</p> <p>16. ประธานคณะกรรมการประสานงานโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ</p> <p>17. ประธานคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ</p>
2.	คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)	<p><u>แก้ไขชื่อตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อองค์กรใหม่</u></p> <p>10. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ</p>
3.	คณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง	<p><u>แก้ไขรายชื่อกรรมการใหม่ เนื่องจากสะกดผิด</u></p> <p>5. นายกอปร กฤตยาภิรณ</p>

	สหประชาชาติ (ยูเนสโก)		
4.	คณะกรรมการฝ่าย วัฒนธรรมของ คณะกรรมการ แห่งชาติว่าด้วย การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (ยูเนสโก)	<u>แก้ไขชื่อตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อ องค์กรใหม่</u> 18. ผู้อำนวยการสำนัก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม 19. นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักความสัมพันธ์ ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม	กรรมการ กรรมการ และ เลขาธิการ
5.	คณะกรรมการฝ่าย สื่อสารมวลชนของ คณะกรรมการ แห่งชาติว่าด้วย การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (ยูเนสโก)	<u>เพิ่มเติมรายชื่อกรรมการ 1 รายการ คือ</u> 3. รองอธิบดีกรม ประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายต่างประเทศ) <u>แก้ไขชื่อตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อ องค์กรใหม่</u> 15. ผู้แทนสำนักงาน คณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ 18. ผู้แทนสำนักส่งเสริม ศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ 19. ผู้อำนวยการสำนักการ ประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

6.	คณะกรรมการฝ่าย สังคมศาสตร์ของ คณะกรรมการ แห่งชาติว่าด้วย การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (ยูเนสโก)	<u>แก้ไขชื่อกรรมการใหม่</u> <u>เนื่องจากชื่อกระทรวงผิด</u> 15. ผู้แทนกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ <u>แก้ไขชื่อตำแหน่งกรรมการ</u> <u>เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อ</u> <u>องค์กรใหม่</u> 24. หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือ กับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ
7.	คณะกรรมการ แห่งชาติว่าด้วย แผนงานความทรง จำแห่งชาติของ คณะกรรมการ แห่งชาติว่าด้วย การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (ยูเนสโก)	<u>ตั้งกรรมการใหม่เนื่องจาก</u> <u>กรรมการท่านเดิมลาออก</u> 11. นางสาวชนิษฐา วงศ์ พานิช แทน นายเทิม มีเต็ม (ลาออก)	กรรมการ
8.	คณะกรรมการ แห่งชาติว่าด้วย องค์การรัฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ)	<u>เพิ่มเติมรายชื่อกรรมการ 4</u> <u>รายการ คือ</u> 16. ประธานคณะอนุกรรมการ ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับ ศูนย์การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ของซีมีโอ คี) หรือ (เห็นปด้านคณิตศาสตร์ ผู้แทน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ

		<p>17. ประธานคณะกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์การพัฒนาคณาภครุและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของซีมีโอ หรือ (คิเทิปด้านวิทยาศาสตร์) ผู้แทน</p> <p>18. ประธานคณะกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์การพัฒนาคณาภครุและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอ คิเทิป) หรือผู้แทน (ด้านภาษา</p> <p>21. หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ</p>	
--	--	--	--

2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่ม 2 คณะ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ มี (ยูเนสโก) องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้

2.1.1 องค์ประกอบ มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมกรรมการทั้งสิ้น 27 คน

2.1.2 อำนาจหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะและให้คำปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการแห่งชาติฯ ในด้านนโยบายและการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการฯ และอื่น ๆ รวม 7 ประการ

2.2 คณะกรรมการประสานงานโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

2.2.1 องค์ประกอบ มีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายการต่างประเทศ) เป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมกรรมการทั้งสิ้น 32 คน

อำนาจหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะและให้คำปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการแห่งชาติฯ ในด้านนโยบายและการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการการศึกษา เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก และอื่น ๆ รวม 8 ประการ

4. การรับรององค์ประกอบของคณะกรรมการชาติเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอการรับรององค์ประกอบของคณะกรรมการชาติเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) โดยแต่งตั้งนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

5. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)

6. ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนางสุวรรณ สุวรรณจุฑา อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ครบกำหนด 4 ปี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2553 ต่อกไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2554

7. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

1.1 นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน

1.2 เรื่องค่าครองชีพ แหล่งเงินทุนและประกันสังคม 1) นายสฤติย์ ลิมพงค์พันธ์ คณะทำงาน 2) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คณะทำงาน

1.2.1 เรื่องอาหาร 1) นางสาววรรณวิมล ศิริวัฒน์เวชกุล คณะทำงาน
2) นายเวทาทค์ พวงทรัพย์ คณะทำงาน

1.2.2 เรื่องพลังงาน 1) นายเอกราช อินทรสมบัติ คณะทำงาน 2)
นางสาวอรปรียา จิ่งพาณิชย์ คณะทำงาน

1.2.3 เรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประกันสังคม 1) นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ คณะทำงาน 2) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คณะทำงาน

1.3 เรื่องเศรษฐกิจนอกระบบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คณะทำงานประกอบด้วย 1) ดร. สังคีต พิริยะรังสรรค์ 2) นายไชยณัฐ เจริญานวัตร 3) พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ 4) นายอรรถ วงศ์อนันต์ 5) นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ 6) นายธนภณ คารมปราชญ์ 7) นายวีรวิทย์ วิวัฒน์วานิช 8) ผู้แทนสำนักงานกรุงเทพมหานคร 9) ผู้แทนกรมตำรวจ

1.4 เรื่องการประชาสัมพันธ์ 1) นายจิรายุ ตุลยานนท์ คณะทำงาน 2) ผู้แทนกลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง คณะทำงาน

1.5 เรื่องข้อมูลด้านผลงาน 1) นายอำนาจ ปรึมนวงศ์ คณะทำงาน

1.6 ฝ่ายเลขานุการ 1) นายวรจักร บัณทวงศ์ คณะทำงานและเลขานุการ 2) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คณะทำงานและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

2.1 พิจารณาติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้าต่อประธาน

2.2 เชิญหน่วยงานจากส่วนราชการ และภาคเอกชนมาร่วมหารือให้ข้อมูลหรือร่วมปฏิบัติการตามความเหมาะสม

2.3 พิจารณาและปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป
